



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคม “ร้านค้า ว.16 – 5 นำซื้อ”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคม “ร้านค้า ว.16 – 5 นำซื้อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ร้านค้าได้ เพื่อให้ร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กสทช.) เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมในการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม นั้น

เพื่อเป็นสนับสนุนการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคม “ร้านค้า ว.16 – 5 นำซื้อ” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขอบเขตการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑

การพัฒนาร้านค้าต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนไม่เกิน ๒๐ ร้านค้า โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกร้านค้าต้นแบบ ดังนี้ (๑) มีการจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องส่งเคราะห์ความถี่เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นและเครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ภาคประชาชน (๒) เป็นร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (๓) เป็นร้านค้าที่มีการส่งบัญชีสำรองจำหน่ายรายการเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร้านค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระยะที่ ๒

การเปิดรับสมัครร้านค้าทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ ที่มีคุณสมบัติตามระยะที่ ๑ โดยให้แจ้งความประสงค์ได้ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ erlicensing@nbt.go.th

ทั้งนี้ ร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมมาตรฐาน “ร้านค้า ว.16 – 5 นำซื้อ” ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ